

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) ครั้งที่ 1/2567
สำหรับ

“หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2569” (GULF261A) และ

“หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2572” (GULF291A)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝักอบรม ชั้น 20 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีชั้น เฟลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

คุณณภพรณ แก้วศรีนวล พิธีกรในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวแนะนำตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. คุณนิตยา เทพสุนทร หนาการณ์กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ประธานฯ)
2. คุณสุพจน์ ไพบูลย์พิทักษ์ผล ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายการเงิน เป็นตัวแทนจาก GULF
3. คุณกรองเพชร จันทรมโรภาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน เป็นตัวแทนจาก GULF
4. คุณปองพล ประสาทมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กร เป็นตัวแทนจาก GULF
5. คุณเพชร วัฒนสกุลพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ลีจิ้ลเลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยก่อนเริ่มเปิดการประชุมในครั้งนี้ คุณณภพรณ แก้วศรีนวล แจ้งข้อมูลการนับองค์ประชุมตามข้อกำหนด สิทธิว่าจะเป็นการประชุมร่วมกันโดยการนับองค์ประชุมของที่ประชุมคำนวณจากผลรวมของจำนวนหุ้น GULF261A และ GULF291A และจะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 0 ราย จำนวน 0 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 16 ราย จำนวน 2,935,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 97.83
- รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม จำนวน 16 ราย จำนวน 2,935,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 97.83

จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ และสามารถเปิดประชุมได้

คุณณภพรณ แก้วศรีนวล เรียนเชิญ คุณนิตยา เทพสุนทร ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้คุณณภพรณ แก้วศรีนวล ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม การส่งคำถาม และการแสดงความคิดเห็นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับบัตรลงคะแนน ตัวอย่างตามที่แสดงอยู่บนหน้าจอ ท่านละ 1 ใบ
2. ผู้ถือหุ้นผู้ลงคะแนนในบัตร และลงนาม
3. เรียกเก็บบัตรลงคะแนน จากผู้ไม่อนุมัติก่อน และตามด้วยผู้อนุมัติ
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. ก่อนลงมติ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ในวาระที่ 1 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการนับมติจะคำนวณจากผลรวมของจำนวนหุ้น GULF261A และ GULF291A ซึ่งมีมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้เริ่มการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้

วาระที่ 1 พิจารณามติการขอผ่อนผันให้การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้น เรื่อง สถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามข้อ 6.4 (ฉ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อกำหนดสิทธิ

ประธานฯ ขอให้ตัวแทนของ GULF นำเสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกรองเพชร จันทรมโรภาส ตัวแทนของ GULF ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

เนื่องจากหาก GULF และ INTUCH ดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ จะส่งผลให้ GULF และ INTUCH หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกิดนิติบุคคลใหม่เป็นบริษัทที่ควบกันขึ้น คือ NewCo ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด NewCo ในฐานะผู้สืบสิทธิ จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ GULF และ INTUCH ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย และจะมีสถานะเป็นลูกหนี้ของผู้ถือหุ้นต่อไป GULF จะหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล และไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็น การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 6.4 (ฉ) ของข้อกำหนดสิทธิ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นช่วยสนับสนุนการขอผ่อนผันให้การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้น เรื่อง สถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ตามข้อ 6.4 (ฉ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อกำหนดสิทธิ

ในส่วนต่อไปจะขออธิบายภาพรวมของการควบรวมของ GULF ซึ่งจะมีอยู่ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 จะเป็นภาพของการควบรวม ส่วนที่ 2 สาเหตุของการควบรวม รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการควบรวม ส่วนที่ 3 เป็นเรื่องผลกระทบต่อเรื่องงบการเงิน หลังจากควบรวมแล้ว

สำหรับส่วนที่ 1 จะเห็นว่าโครงสร้างก่อนการควบรวม GULF จะถือหุ้นใน INTUCH 47.37% และ INTUCH จะถือหุ้น ADVANC อยู่ที่ 40.44% ซึ่งในขณะเดียวกัน GULF ก็จะมี Gulf Edge อยู่ที่ 99.99% แล้ว Gulf Edge จะถือหุ้น

ใน THAICOM อยู่ 41.14% และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ INTUCH อีกราย คือ Singtel ถือหุ้นใน INTUCH อยู่ 24.99% และ ถือหุ้นใน ADVANC อยู่ 23.31% ซึ่งหลังจากการควบรวมแล้ว NewCo จะถือหุ้นตรง ที่ ADVANC 40.44% ถือหุ้น Gulf Edge ที่ 99.99% และ Gulf Edge ถือหุ้น THAICOM อยู่ 41.14% ในขณะที่ Singtel จะถือหุ้น ADVANC อยู่ที่ 23.31% ส่วนคุณสาร์ชิต จากเดิมที่ถือหุ้นใน GULF อยู่ที่ 73.84% ก็จะมีถือหุ้นใน NewCo ลดลงเหลือ 59.72% ซึ่งอันนี้จะเป็น ภาพรวมโครงสร้างใหม่

ส่วนการควบรวมจะมี Timeline สำคัญคือ GULF จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้ ภายหลังจากจัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว GULF จะต้องส่งหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ทุกราย เพื่อเปิดให้เจ้าหนี้ให้ส่งคำคัดค้านการควบรวมได้ภายใน 2 เดือน ซึ่งกระบวนการนี้จะเสร็จสิ้นประมาณปลายไตรมาส 4 ปี 2567 หลังจากนั้น GULF จะทำ Tender Offer ของ ADVANC และ THAICOM ประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งจะไปถึงสิ้นสุดประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จากนั้น GULF กับ INTUCH จะจัดประชุม Shareholder Meeting เพื่อที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณ ปลายไตรมาส 1 ปี 2568 และจะจัดตั้งบริษัทใหม่ประมาณต้นไตรมาส 2 ปี 2568 หลังจากนั้น NewCo ก็จะจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ส่วนที่ 2 สาเหตุของการควบรวม ผลลัพธ์ที่ได้หลักๆ คือจะลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งเดิม INTUCH ก็เป็น Holding Company และ GULF เองก็เป็น Holding Company เหมือนกัน หลังจากการควบรวมแล้วจะทำให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ในส่วนการทำธุรกิจ เดิม GULF เคยมุ่งเน้นในส่วนของธุรกิจด้านพลังงานเป็นหลัก หลังจากที่ควบรวมแล้ว ทาง GULF ก็สามารถที่จะโฟกัสในส่วนของ Digital ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสัดส่วน กำไรหลังจากที่ควบรวมแล้ว จากเดิม Digital จะอยู่ที่ประมาณ 30% ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 40% หลังจากการควบรวมแล้ว ในส่วนของฐานะทางการเงินของ NewCo อย่างที่ทราบกันดี INTUCH จะเป็นบริษัทที่เป็น Cash Cow แล้วก็ไม่มีหนี้สินเลย การที่รวมกับ GULF ก็จะทำให้ NewCo มีฐานะทางการเงินดีขึ้น ซึ่งในส่วนของ Equity จะเพิ่มขึ้น แต่ว่าหนี้ก็จะไม่เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นอัตราส่วนทางการเงิน Debt to Equity จะต่ำลง ทั้งนี้ในส่วนของ Cashflow ทาง NewCo ก็จะได้รับเงินปันผลโดยตรงจาก ADVANC เพิ่ม 20% เป็น 40% ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ NewCo ได้รับเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี

ส่วนที่ 3 ในส่วนของผลกระทบเรื่องงบการเงินหลักๆ ของ NewCo ข้อมูลหลักๆ ในส่วนของกำไร EBITDA และ Core Profit ของ NewCo เมื่อเปรียบเทียบกับ GULF เดิมแล้ว ก็จะมีกำไรเพิ่มมากขึ้น 2.2 พันล้านบาทต่อปี ส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC มาเพิ่มมากขึ้น ต่อปีประมาณ 6 พันล้านบาท แต่ว่าในเชิงบัญชี จะต้องมีการตัด Amortized Intangible Asset จะประมาณ 4 พันล้านบาทต่อปี ทำให้ Net แล้ว กำไรในเชิงบัญชีก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 พันล้านบาท แต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของ Cashflow ที่เราจะได้รับเงินปันผลจาก ADVANC จะเพิ่มขึ้นเต็มๆ เลย ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5.5 พันล้านบาทต่อปี และในส่วนของ Net IBD/Equity ก็จะลดลงด้วย Equity ก็จะเป็นการรวมในส่วนของ GULF กับ INTUCH ด้วยกัน และมีการตี Fair Value ของ ADVANC ด้วย เพราะฉะนั้นจะทำให้ฐานของ Equity ของ NewCo เพิ่มขึ้น ทำให้ Net IBD/Equity ลดลงจาก 1.7 เท่า เหลืออยู่ที่ 0.9 เท่า ตรงนี้ก็มีส่วนที่แสดงให้เห็นว่า NewCo มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของการควบรวมของ GULF ในส่วนนี้ถ้ามีผู้ถือหุ้นทุกท่านใดมีคำถาม สามารถสอบถามได้เลย

คำถาม-คำตอบ

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ 1 ถาม :
1. โครงสร้างของ Board ของ NewCo จะประกอบไปด้วยผู้บริหารจาก GULF หรือผู้บริหารจาก INTUCH เท่าไหร่
 2. สอบถามเรื่องตัว Amortization ที่เกือบจะ 4 พันล้านบาท จะเท่ากันทุกปีเลย หรือว่าแนวโน้มจะทยอยลดลง ขึ้นอยู่กับอะไร

3. การคำนวณตัว Net IBD/Equity 1.7 เท่า หรือ 0.9 เท่า อันนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ตัวเลข 0.9 เท่า หรือไม่ ขึ้นอยู่กับอะไรที่จะเกิดขึ้น
4. ส่วน Bond Covenant ก็คงยังเป็น 3.5 เท่า อยู่ใช่หรือไม่

GULF ตอบ :

1. ในส่วนของ Board ยังไม่ได้รับชุดเงิน ต้องรอประชุม Joint Board Meeting อีกที ประมาณไตรมาส 1 ปี 2568
2. ในส่วนของ Amortization ในส่วนนี้ก็คือจะตัดเท่ากันทุกปี แต่ตัวเลขที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท เป็นตัวเลขคร่าวๆ ที่เราประเมินก่อนหน้านี้ซึ่งประเมินไปเมื่อตอนที่ GULF ชื่อ INTUCH มา แต่ว่าพอเกิดการควบรวมจริง GULF ต้องไปประเมินอีกทีว่าในเชิงบัญชี จะเป็นเท่าไร และจะเกิด Intangible Amortization จริงเท่าไร สำหรับส่วนของ Net IBD/Equity อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ Equity ซึ่ง GULF จะต้องมีการตี Fair value ของ ADVANC โดยจะใช้ราคาปิดวันสุดท้ายที่ GULF กับ INTUCH Trade ในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมูลค่าของ GULF กับ INTUCH ด้วย ซึ่งก็จะใช้ราคาที่ซื้อขายวันสุดท้ายด้วย เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวแปรในการที่จะทำให้ Equity จะเพิ่มหรือลดได้ อาจจะมี แตกต่างเล็กน้อย แต่ถ้าดูจากราคาในวันนี้แล้วตัว Equity น่าจะใหญ่ขึ้น เพราะราคาเพิ่มจากเดิมที่ GULF เคยประเมินไว้ ซึ่งคาดการณ์จากการทำตัวเลขอ้างอิงกับราคา ADVANC อยู่ที่ 210 บาท ตอนนี้น่าจะขึ้นไปเยอะแล้ว ในส่วนของ Equity ก็จะใหญ่ขึ้น Rate ก็ลดลงไป
3. ส่วนของ Equity ในอนาคต พอ GULF ตีราคา ณ วันนั้นแล้วก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นเลยจะไม่มีการตีอีก เพราะฉะนั้นก็จะไปอยู่ที่มูลค่าในวันนั้นๆ แล้วก็ในส่วนของ Equity จะเติบโตไปตามกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ได้แจ้งไปแล้ว ในส่วนของหุ้นกู้ GULF ก็จะคง Covenant ที่ 3.5:1 เท่าเดิม แต่ในส่วน Internal D/E ของบริษัท ก็จะอยู่ที่ 2:1 เท่า
4. GULF หรือ NewCo จะเน้นเรื่องของการเจริญเติบโต เน้นการลงทุน ดังนั้นตาม forecast วัก็คิดว่าอาจจะสูงขึ้น แต่จะไม่ได้สูงขึ้นไปถึง 2 นี้คือ Internal limit ซึ่งหลังจากทุกๆ โปรเจกของ GULF ขึ้น ก็คาดการณ์ว่าน่าจะลดลง

ผู้ถือหุ้นคนที่ 2 ถาม :

ไม่ทราบว่าจะต้องประเมินมูลค่าใหม่ คืออ้างอิงตามมูลค่าหุ้นของ ADVANC หรืออ้างอิงทรัพย์สินของ ADVANC ที่มีอยู่ แล้วค่อยไปตีประเมินราคาใหม่ พวกมีใบอนุญาตหรือต้องไปตีราคาประเมินหุ้นใหม่

GULF ตอบ :

มี 2 ส่วน ในส่วนของ Equity หลักๆ จะใช้ราคาตลาด ณ วันสุดท้าย ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ แต่ในส่วนของการประเมิน license จะเป็นส่วนการประเมินในฝั่งของ Asset ซึ่งเป็นการตีมูลค่าทางบัญชี และเพื่อที่จะนำไปตัด Intangible Amortization เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่มูลค่าทั้งหมดของราคาตลาดของ ADVANC ส่วนที่เกินกว่าที่ประเมินนี้จะเรียกว่า Goodwill บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ Asset ใน Balance sheet

คุณนภาพรรณ แก้วศรีนวล แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จากนั้น ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผู้ว่าขณะนี้หมดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนน โดยเริ่มจากผู้ลงคะแนนไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรลงคะแนน ผู้ที่ลงคะแนนอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อเก็บบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้ทราบผลการนับคะแนนดังกล่าว


คุณนภาพรรณ แก้วศรีนวล แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ว่า ในการพิจารณาเพื่อผ่านมติอนุมัติวาระที่ 1 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งที่ประชุมของผู้ถือหุ้นผู้ GULF261A และ GULF291A มีผลการนับคะแนนดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน 2,935,000 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ*	100.00
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ*	0.00
•งดออกเสียง	จำนวน 0 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	-
• บัตรเสีย	จำนวน 0 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	-

รวมผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้นผู้ 2,935,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100
หมายเหตุ: * ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สรุปผลการลงมติว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ GULF261A และ GULF291A มีมติอนุมัติผ่านมติให้การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้นผู้ เรื่อง สถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามข้อ 6.4 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ" ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้ที่มีร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้
(นางสาวนิตยา เทพสุนทร)